

BÁO CÁO

Tình hình dư luận thanh niên tháng 6 năm 2023

Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình dư luận thanh niên tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình thanh niên trong tháng 6

Trong tháng 6, liên quan đến các vấn đề thanh niên quan tâm có 221.439 tin, bài; trong đó lượng tin, bài trên mạng xã hội vẫn chiếm tỷ lệ lớn (142.428 tin, bài). Tỷ lệ thông tin tiêu cực chiếm 6%. Nhìn chung, tình hình tư tưởng thanh niên cơ bản ổn định. Đoàn viên, thanh niên tiếp tục thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dư luận thanh niên tiếp tục quan tâm, đặt niềm tin vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Thanh niên cả nước tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện lớn của Đoàn các cấp tổ chức như: ra quân ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII, tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đặc biệt tổ chức ra quân các đội hình Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh,...

Bên cạnh đó, trong tháng 6 một số vấn đề về tình hình đuối nước ở trẻ em vẫn tiếp tục gia tăng; tình hình tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm ở độ tuổi thanh niên ngày càng tăng; Hội thánh đức Chúa trời mẹ đang len lỏi vào học đường, tổ chức sinh hoạt, truyền đạo trái phép trên các mạng xã hội,... gây ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần của đoàn viên, thanh niên.

2. Tình hình dư luận thanh niên đối với các vấn đề về tình hình chính trị trong nước và thế giới

- Dư luận thanh niên quan tâm đến những thông tin quốc tế như: Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/6 đã đạt được thỏa thuận cho phép các quốc gia thành viên chia sẻ việc tiếp nhận số người xin tị nạn hoặc đóng góp cho một quỹ chung do EU quản lý để chăm sóc người di cư. Colombia tìm thấy 4 đứa trẻ còn sống sau khi bị lạc 40 ngày trong rừng Amazon. Tình hình xung đột giữa Nga – Ukraine vẫn diễn biến căng thẳng và khó lường. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt 37 cáo buộc trong vụ truy tố liên bang, nghiêm trọng nhất là việc cất giấu 31 tài liệu quốc phòng. Chính phủ Nhật Bản thông qua Kế hoạch cơ bản về vũ trụ mới thể hiện phương châm cốt lõi trong chính sách vũ trụ của nước này trong thời gian 10 năm tới.

- Dư luận thanh niên quan tâm đến các vấn đề về tình hình chính trị trong nước, nổi bật như:

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến tình hình biển đảo, bày tỏ sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong quan hệ đối ngoại, nhất là trước hoạt động trái phép của tàu Hướng Dương Hồng 10 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và việc Đài Loan (Trung Quốc) tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thanh niên khẳng định quyết tâm kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo. đồng thời tin tưởng các lực lượng chức năng sẽ có những biện pháp phù hợp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 và pháp luật Việt Nam.

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: thông qua 08 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác. Dư luận bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoan nghênh Quốc hội đã kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; ghi nhận sự cố gắng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả.

+ Dư luận quan tâm và bày tỏ thương tiếc trước thông tin đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ từ trần vào hồi 07h05 ngày 21/6/2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thanh niên bày tỏ cảm xúc tiếc thương và tri ân những đóng góp của đồng chí vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam và những tình cảm của đồng chí đối với thanh niên, nhất là trên cương vị Chủ tịch Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam.

3. Tình hình dư luận thanh niên về kinh tế, thị trường

Dư luận quan tâm đến tình hình cung ứng điện trong các tháng cao điểm mùa khô, do nắng nóng bất thường, hệ thống điện quốc gia không đủ công suất cấp, nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến nên tình trạng cắt điện luân phiên diễn ra cả ở nhiều khu vực dân cư lẫn các khu công nghiệp. Thông báo cắt điện luân phiên, cắt điện đột xuất vì sự cố “không có điện” khiến doanh nghiệp phải ngưng sản xuất, công nhân nghỉ làm diễn ra tại nhiều khu công nghiệp, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân nhiều nơi. Dư luận trong thanh niên và Nhân dân mong muốn Chính phủ có sự chỉ đạo quyết liệt và nghiên cứu các giải pháp kịp thời để đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, không gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân cũng như sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Tình hình dư luận thanh niên về giáo dục

Dư luận quan tâm đến thông tin từ ngày 30/5, quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng chính thức được bãi bỏ. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, với yêu cầu giảng dạy, cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng, việc quy định giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có

trình độ thạc sĩ là không cần thiết. Do đó, tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh quy định về trình độ đào tạo của giáo viên Tiểu học, THCS hạng I là Đại học.

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10/9/2022 để xét miễn thi ngoại ngữ theo quy định, khiến nhiều phụ huynh và học sinh hoang mang vì sự thay đổi đột ngột về mốc thời gian công nhận các chứng chỉ quốc tế để miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Thanh niên mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án đảm bảo quyền lợi cho thí sinh một cách sớm nhất.

Thanh niên cũng quan tâm, chia sẻ thông tin giá sách giáo khoa mới lớp 4, lớp 8, lớp 11 các nhà xuất bản vừa công bố cao hơn so với sách giáo khoa cùng lớp của chương trình cũ từ 2 đến 3 lần. Vụ việc hơn 400 phụ huynh ngồi chờ xuyên đêm trước cổng trường tiểu học Vạn Bảo, Hà Đông, Hà Nội để nộp hồ sơ cho con vào lớp 1, thậm chí xô xát vì tranh giành chỗ, dư luận thanh niên cho rằng ngoài câu chuyện áp lực cơ sở vật chất trường học trong bối cảnh dân số tăng nhanh ở Hà Nội hiện nay, còn có phần mong muốn chủ quan từ phía phụ huynh, họ mong muốn tìm một trường tốt nhất cho con với chi phí giá rẻ trong khi chi tiêu tuyển sinh lại ít.

5. Tình hình dư luận thanh niên về y tế

Dư luận quan tâm thông tin một bệnh nhi tử vong vì bệnh Whitmore ở Đắk Lắk. Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật do vi khuẩn burkholderia pseudomallei gây ra. Bệnh nhi tên là V.T.Y.N (2 tuổi, trú xã Cư Kbang, H.Ea Súp, Đắk Lắk) tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan, viêm phổi nặng, tràn mủ màng phổi (phải), tiêu chảy cấp không mất nước. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh Whitmore cần thực hiện tốt bảo đảm vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng, trước khi ăn.

Thanh niên bày tỏ sự lo lắng trước tình hình dịch bệnh chân tay miệng ngày càng gia tăng. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2023 đến nay cả nước ghi nhận 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có 03 trường hợp tử vong. Số mắc tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây, đồng thời đã ghi nhận sự xuất hiện của virus Enterovirus (EV71) có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc bệnh. Ngày 5/6, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

6. Tình hình dư luận thanh niên đối với các vấn đề xã hội

Thanh niên quan tâm đến vụ việc triệt phá “Hội Thánh đức Chúa trời mẹ” ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, ngoài những luận điệu mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục như không được thờ cúng gia đình tổ tiên, không được kết

hôn, sinh con,... hội nhóm này còn thường xuyên nói xấu hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. Bên cạnh đó, dư luận còn phản ánh nhiều thông tin liên quan đến những buổi học online qua phần mềm Zoom với những giáo lý của Hội Thánh đức Chúa trời mẹ đang được rao giảng cho một số bạn sinh viên đại học tại Hà Nội. Thay vì nỗ lực học tập, lao động để có một tương lai tốt đẹp, những buổi học như thế này đều khuyên học viên chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.

Dư luận thanh niên dành sự quan tâm đặc biệt tới vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công lực lượng công an và người dân ở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). Thanh niên bày tỏ lo lắng, lên án mạnh mẽ những kẻ tấn công; đồng thời thể hiện sự đồng tình với việc các cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt, trấn áp tội phạm, bắt những kẻ gây án và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Việc những người dân địa phương tham gia hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc thông báo, truy bắt tội phạm thể hiện sự tin tưởng của Nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương.

Dư luận thanh niên quan tâm đến tình hình bỏ rơi trẻ sơ sinh tại các chùa và cơ quan phúc lợi xã hội ngày một gia tăng. Thanh niên cho rằng vấn đề này có thể xuất phát từ hai nguyên nhân: một số thanh niên hiện nay chưa chủ động tìm hiểu và chưa được giáo dục giới tính một cách đầy đủ dẫn đến việc có thai và sinh con ngoài ý muốn; hoặc không đủ khả năng và điều kiện kinh tế do thất nghiệp hoặc việc làm với mức lương quá thấp không đủ để nuôi con. Thanh niên mong muốn có thêm nhiều chính sách, giải pháp để cải thiện vấn đề nêu trên.

Ngoài ra, thanh niên rất quan tâm, lo lắng trước tình trạng vào hè, nhiều vụ đuối nước thương tâm của trẻ em vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Gia Lai, Đồng Nai, Thái Bình, Lâm Đồng,... Dư luận mong muốn nhà trường và các tổ chức, đoàn thể địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền các kỹ năng an toàn về phòng chống đuối nước, gia đình cần quyết liệt trong việc quản lý các em khi đi tắm, bơi ở những nơi nguy hiểm.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương;
 - Ban Tuyên giáo Trung ương;
 - BTT UBTW MTTQ Việt Nam;
 - Ban Dân nguyện Quốc hội;
 - Văn phòng Trung ương Đảng;
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;
 - Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
 - Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
 - Các ban, đơn vị TW Đoàn;
 - Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
 - Lưu BTG, VP.
- (để báo cáo)

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

CHÍNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Quốc Huy

